



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẤP VÒ**

Lấp Vò, ngày 19 tháng 9 năm 2021

THƯ NGỎ

**Kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh
khó khăn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp**

Kính gửi: Quý cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể, Doanh nghiệp, Nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài huyện Lấp Vò.

Kính thưa quý vị!

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mỗi người dân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm học này, ngành giáo dục và đào tạo gặp nhiều thử thách trong tình huống buộc phải chuyển đổi hình thức dạy học *từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến*. Đặc biệt là các em học sinh, vì gia đình các em đang rất khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, không có điều kiện trang bị phương tiện học trực tuyến; các em đang rất cần sự chung tay, góp sức, giúp đỡ của quý vị để được *“tiếp bước đến trường”*.

Với nỗi niềm trăn trở, lo lắng của Lãnh đạo Huyện và của toàn xã hội; với tinh thần *“Chia sẻ khó khăn - Vượt qua đại dịch Covid-19”*, thời gian qua Huyện đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đối với lĩnh vực Giáo dục, đã góp phần giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường, thay mặt lãnh đạo huyện Lấp Vò Tôi ghi nhận và xin tri ân những tấm lòng hảo tâm, sự đóng góp, giúp đỡ của quý vị trong thời gian qua. Để tiếp tục tạo động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập trong điều kiện dịch bệnh, thay mặt lãnh đạo huyện Lấp Vò Tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Huyện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, đóng góp dưới nhiều hình thức như tiền, hiện vật: phương tiện học trực tuyến, máy tính, điện thoại thông minh ... Mọi sự ủng hộ, đóng góp của Quý vị là nguồn động viên, là ngọn lửa thắp sáng niềm tin và tiếp thêm nghị lực cho các em trên con đường học vấn, vì một tương lai tốt đẹp hơn!

Mọi sự ủng hộ, đóng góp của Quý vị xin vui lòng gửi về **Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò**. Địa chỉ: khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tài Khoản: **3713.0.1024064.00000**. Tại: Kho Bạc Nhà Nước Lấp Vò hoặc gửi trực tiếp đến bộ phận Hành chánh-Tổng hợp, Phòng Giáo dục và Đào tạo (Số điện thoại: 0902.873.299).

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Nhanh